
 

เรื่องเสร็จที่ ๑๗/๒๔๙๑ 

 

บนัทึก 

เรื่อง พระมรดกสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณอิ์นทราชยั 
 

   

 

หนังสอืเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที่ ๔๙๗๐/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๐ 
มีความว่า ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์รายงานมาว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริ
โสภา กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ได้มีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลพระกรุณา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเมื่อยังด ารงพระชนม์ชีพว่า บัดนี้ทั้งสองพระองค์
ได้ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว สมควรจะจัดการทรัพย์สินด้วยพระองค์เองต่อไปได้ จึงขอพระมหา
กรุณาขอรับทรัพย์สินส่วนพระองค์ท่านทั้งสองซึ่งพระคลังข้างที่ได้จัดการผลประโยชน์ตั้งแต่เยาว์
มาไปจัดการเอง และขอให้แบ่งพระมรดกสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ซึ่งเป็นพระ
บิดาให้เสรจ็ไปด้วย ในกรณีเกี่ยวกับพระมรดกของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนั้น 
ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความพระบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๖ ว่า นอกจากพระโอรสธิดาทั้งสองนี้แล้ว ผู้ใดควรมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งจากกองพระมรดกนี้อกีบ้าง และถ้าหากจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแบ่ง
พระมรดกรายนี้แล้วจ าจะต้องด าเนินการสถานใดบ้าง และควรแบ่งให้แก่ผู้ใด อย่างไร จึงจะชอบ 
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าเร่ืองนี้ เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีค าสั่งให้ส่งปัญหา
เร่ืองนี้ ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความในพระบรมราชโองการต่อไป 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าในการตีความพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับ
เร่ืองนี้  พึงแยกปัญหาออกพิจารณาเป็น ๒ ข้อ คือ 

(๑) พระมรดกรายนี้ ได้แบ่งเสรจ็เดด็ขาดแล้วหรือยัง 
(๒) ถ้าพระมรดกรายนี้ ยังไม่ได้แบ่ง ในขณะนี้อาจจะแบ่งได้อย่างไรหรือไม่ 

ปัญหาขอ้ (๑) 

ตามเร่ืองปรากฏว่า สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมขุนเพช็รบูรณ์ฯ ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๔๖๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น แล้วให้รายงานกราบบังคมทูลให้
ทรงทราบ เมื่อกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกเสร็จแล้ว ได้รายงานกราบบังคมทูลพระกรุณาดัง
ปรากฏในหนังสือที่ ๒๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบตามรายงานของกรรมการ และโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการไปตามนั้นได้ทุก
ประการ ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่ ๕/๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๘ 

 
 ส่งพร้อมหนังสอืที่ น.๑๑๐/๒๔๙๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๑ 



 ๒ 

เมื่อได้ตรวจดูรายงานของกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะในข้อ ๔ ตอนหนึ่ง 
ที่กล่าวว่า ส าหรับพระชายากับหม่อม ๒ คนนั้น ที่แล้วมาได้จัดให้อยู่กินเหมือนเช่นที่เป็นมา แต่
เห็นควรด้วยเกล้าฯ ว่าจะคงความเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปนั้นไม่ได้ เพราะรายได้ในพระมรดกไม่
เพียงพอ ยังพระโอรสพระธิดาจะเจริญวัยขึ้ น กจ็ะต้องใช้จ่ายมากขึ้ นอีก จึงได้รับพระราชทาน
ก าหนดเงินเล้ียงชีพให้เป็นรายเดือนส าหรับพระชายาเดือนละ ๖๐๐ บาท ส าหรับหม่อมลออ กับ
หม่อมระวี เดือนละ ๒๐๐ บาท ประกอบกบัอกีตอนหนึ่งที่กล่าวว่า อนึ่ง ทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้  เม่ือ
มีเหตุผลที่สมควรเมื่อหน้าต่อไปประการใด กส็ุดแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ชั้น
นี้ ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระคลังข้างที่รักษาต่อไป จะได้จัดหาผลประโยชน์ไว้บ ารุง
พระโอรสธิดา กจ็ะเห็นได้ว่ากรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกมีความประสงค์แต่เพียงจะเสนอวิธี
ปฏิบัติชั่วคราว และมุ่งถึงการบ ารุงรักษาพระชายาและหม่อม กับทั้งพระโอรสพระธิดาเป็น ส่วน
ใหญ่ และเพื่อประโยชน์แก่พระโอรสพระธดิาโดยเฉพาะนั้น กด็ าริให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินใน
ท านองทรัสต์ วิธปีฏบิัติชั่วคราวที่ว่านี้ อาจสิ้นสุดลงสุดแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่ง
ย่อมเป็นที่เข้าใจว่า ในเมื่อพระโอรสพระธิดาทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว ดังนี้ จึงเห็นได้ชัดว่า พระมรดก
รายนี้ ยังหาได้แบ่งปันไม่ นอกจากนี้ ในรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดก ซึ่ ง
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงเห็นชอบด้วยแล้วนั้น กห็าได้
วางหลักเกณฑส์ าหรับให้ปฏิบัติในเร่ืองการแบ่งปันพระมรดกซึ่งจะต้องกระท าในกาลข้างหน้าไว้ไม่ 
ทั้งนี้  กห็มายความว่ากรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกมีความเห็นว่า การแบ่งปันพระมรดกของพระ
ราชวงศ์ในเมื่อท่านเจ้าของมิได้ทรงท าพินัยกรรมไว้นั้นต้องปฏิบัติตามมูลธรรมประเพณีที่แล้วมา 
กล่าวคือเป็นเรื่องที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยตามแต่จะทรงพระราชด าริเหน็สมควรเท่านั้นเอง 

ปัญหาขอ้ (๒) 

พระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นชอบ
ตามรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกและโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการไปตามนั้นได้ทุก
ประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นพระบรมราชโองการในสมัยที่พระองค์ทรงสมบูรณาญาสทิธ ิ
ย่อมมีผลบังคับได้เช่นกฎหมายจึงจ าต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการนั้นทุกประการ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการไปตามความเห็นของ
กรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกแล้ว กเ็ป็นอันว่าพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการในข้อที่ว่าการ
แบ่งปันพระมรดกรายนี้ เป็นเรื่องที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยนั้นด้วย “พระบรมราชวินิจฉัย” นี้  ใช่
ว่าจะหมายความถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นกห็า
มิได้ หากหมายความถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยใน
ฐานะที่ทรงเป็นเชษฐ์บุรุษแห่งพระบรมราชวงศ์ ดังนั้นสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันกย่็อมทรง
รับพระราชภาระในการแบ่งปันพระมรดกรายนี้ ตามที่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ กล่าวคือ
ทรงแบ่งปันพระมรดกไปตามที่ทรงพระราชด าริเหน็สมควร 

 

(ลงชื่อ)  ส. วินิจฉัยกุล 

(นายเสริม วินิจฉัยกุล) 



 ๓ 
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เรือง พระมรดก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๕๒๓๐/๒๕๓๐ ลงวันที่ mo มิถุนายน ๒๕๕๐
มีความว่า สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์รายงานมาว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริ
โสภา กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ได้มีลายพระหัตย์กราบบังคมทูลพระกรุณา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมทหิดลเมื่อยังดํารงพระชนม์ชีพว่า บัดนี้ทั้งสองพระองค์
ได้ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว สมควรจะจัดการทรัพย์สินด้วยพระองค์เองต่อไปได้ จึงขอพระมหา
กรุณาขอรับท
             รัพย์สินส่วนพระองค์ท่านทั้งสองซึ่งพระคลังข้างที่ได้จัดการผลประโยชน์ตั้งแต่เยาว์
มาไปจัดการเอง และขอให้แบ่งพระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ซึ่งเป็นพระ
บิดาให้เสร็จไปด้วย ในกรณีเกี่ยวกับพระมรดกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนั้น
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาบปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความพระบรมราชโองการในรัชกาลที่ ๒ ว่า นอกจากพระโอรสธิดาทั้งสองนี้แล้ว ผู้ใดควรมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งจากกองพระมรดกนี้อีกบ้าง แล ะถ้าหากจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแบ่ง
             
พระมรดกรายนี้แล้วจําจะต้องดําเนินการสถานใดบ้าง และควรแบ่งให้แก่ผู้ใด อย่างไร จึงจะชอบ
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําเรื่องนี้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคําสั่งให้ส่งปัญหา
เรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความในพระบรมราชโองการต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าในการตีความพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ พึงแยกปัญหาออกพิจารณาเป็น ๒ ข้อ คือ

(๑) พระมรดกรายนี้ได้แบ่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือยัง

(๒) ถ้าพระมรดกรายน
             ี้ยังไม่ได้แบ่ง ในขณะนี้อาจจะแบ่งได้อย่างไรหรือไม่

ปัญหาข้อ (๑)

ตามเรื่องปรากฏว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์ฯ ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น แล้วให้รายงานกราบบังคมทูลให้
ทรงทราบ เมื่อกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกเสร็จแล้ว ได้รายงานกราบบังคมทูลพระกรุณาดัง
ปรากฏในหนังสือที่ ๒๐ /๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบตามรายงานของกรร
             มการ และโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการไปตามนั้นได้ทุก

ประการ ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาที ๕/๓๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕

ส่งพร้อมหนังสือที่ น.๑๑๐/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๑
             [END PAGE 1]
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เมื่อได้ตรวจดูรายงานของกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะในข้อ ๕ ตอนหนึ่ง
ที่กล่าวว่า สําหรับพระชายากับหม่อม ๒ คนนั้น ที่แล้วมาได้จัดให้อยู่กินเหมือนเช่นที่เป็นมา แต่
เห็นควรด้วยเกล้าฯ ว่าจะคงความเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปนั้นไม่ได้ เพราะรายได้ในพระมรดกไม่
เพียงพอ ยังพระโอรสพระธิดาจะเจริญวัยขึ้น ก็จะต้องใช้จ่ายมากขึ้นอีก จึงได้รับพระราชทาน
กําหนดเงินเลี้ยงชีพให้เป็นรายเดือนสําหรับพระชายาเดือนละ ๒๐๐ บาท สําหรับหม่อมลออ Au
หม่อมระวี เดือนละ ๒๐๐ บาท ประกอบกับอีกตอนหนึ่งที่กล่าวว่า อนึ่ง ทรัพย์สมบัติทั้
             งปวงนี้ เมื่อ

มีเหตุผลที่สมควรเมือหน้าต่อไปประการใด ก็สุดแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ชั่น

นี่ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระคลังข้างที่รักษาต่อไป จะได้จัดหาผลประโยชน์ไว้บํารุง
พระโอรสธิดา ก็จะเห็นได้ว่ากรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกมีความประสงค์แต่เพียงจะเสนอวิธี
ปฏิบัติชั่วคราว และมุ่งถึงการบํารุงรักษาพระชายาและหม่อม กับทั้งพระโอรสพระธิดาเป็นส่วน
ใหญ่ และเพื่อประโยชน์แก่พระโอรสพระธิดาโดยเฉพาะนั้น ก็ดําริให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินใน
ทํานองทรัสต์ วิธีปฏิบัติชั่วคราวที่ว่านี้อาจสิ้นสุดลงสุดแล้
             วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่ง
ย่อมเป็นที่เข้าใจว่า ในเมื่อพระโอรสพระธิดาทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว ดังนี้จึงเห็นได้ชัดว่า พระมรดก
รายนี้ยังหาได้แบ่งปันไม่ นอกจากนี้ในรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดก ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงเห็นชอบด้วยแล้วนั้น ก็หาได้
วางหลักเกณฑ์สําหรับให้ปฏิบัติในเรื่องการแบ่งปันพระมรดกซึ่งจะต้องกระทําในกาลข้างหน้าไว้ไม่
ทั้งนี้ ก็หมายความว่ากรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกมีความเห็นว่า การแบ่งบันพระมรดกของพระ
ราชวงศ์ในเมื่อท่านเจ้าของมิได้ทรงทําพินัย
             กรรมไว้นั้นต้องปฏิบัติตามมูลธรรมประเพณีที่แล้วมา
กล่าวคือเป็นเรื่องที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยตามแต่จะทรงพระราชดําริเห็นสมควรเท่านั้นเอง

ปัญหาข้อ (๒)

พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นชอบ
ตามรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกและโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการไปตามนั้นได้ทุก
ประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นพระบรมราชโองการในสมัยที่พระองค์ทรงสมบูรณาญาสิทธิ
ย่อมมีผลบังคับได้เช่นกฎหมายจึงจําต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการนั้นทุกประการ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
             ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการไปตามความเห็นของ
กรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกแล้ว ก็เป็นอันว่า พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการในข้อที่ว่าการ
แบ่งปันพระมรดกรายนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยนั้นด้วย “พระบรมราชวินิจฉัย” นี้ ใช่
ว่าจะหมายความถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นก็หา
มิได้ หากหมายความถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยใน
ฐานะที่ทรงเป็นเซษฐ์บุรุษแห่งพระบรมราชวงศ์ ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์บัจจุบันก็ย่อมทรง
รับพระราชภาระในการแบ่ง
             ปันพระมรดกรายนี้ตามที่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ กล่าวคือ
ทรงแบ่งบันพระมรดกไปตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร

(ลงชื่อ) a. วินิจฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
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             เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๓๑
             [END PAGE 3]
        


		2023-09-24T05:29:53+0700
	Name




